

hay hơn nữa) nên không đủ thời giờ đến họp với anh em.

Do đó, toàn thể AH đồng ý là kỳ họp mặt tới, nhân dịp Xuân 1997- Đinh Sửu, sẽ vào ngày Chủ Nhật 30-3-1997, vì ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ (lundi de Pâques), để các AH ở xa có đủ thời giờ để về.

Mặt khác, cũng có ý kiến là các AH ở vùng Trung Pháp (Lyon,...) đứng tổ chức (vào tháng 6) một cuộc gặp gỡ "thứ 3" trong năm, để các AH ở các vùng Trung và Nam Pháp để đến tham dự, khi đó một số AH ở vùng Paris và Bắc Pháp sẽ cố gắng đến họp.

Buổi họp chấm dứt vào lúc 16 giờ sau khi các anh chị đã chụp mấy tấm hình lưu niệm.

Ban Đại Diện  
Tháng 10 / 96  
Trương Như Bích

## **SINH HOẠT AHCC TẠI PHÁP**

Chúc Đại Thượng Thọ AH Kỹ Sư Nguyễn Cao Khoan

Hôm thứ Sáu 24.1.97 lúc 15 giờ, một phái đoàn gồm có các ái hữu Trương Như Bích, Nguyễn Ngọc Tiếp, Đỗ Hữu Hứa- đại diện ái hữu Công Chánh 5 châu, đã đến tư thất AH Kỹ Sư Nguyễn Cao Khoan để trao lá thư của AH Lê Khắc Thí và tấm bằng của đại gia đình Công Chánh toàn thể giới mừng Đại Thượng Thọ AH Nguyễn Cao Khoan.

Bác lão thành với tuổi 90, da dẻ hồng hào trông thật mạnh khỏe đã niềm nở tiếp đón ba anh em chúng tôi và cho ăn bánh uống nước trà. Trong lúc vui vẻ trò chuyện, AH lão thành có kể chuyện là có 2 ông thầy tướng số không hề quen biết khi gặp mặt thì nói liền là ông này có tướng rất tốt sống thọ lắm, ngoài trăm tuổi.

AH Bích cười nói: kỳ này anh em Công Chánh năm châu chúc mừng cụ đại thượng thọ 90 tuổi. Mười năm nữa khi cụ đạt được 100 tuổi, một phái đoàn công chánh sẽ đến chúc mừng và trao cụ tấm bằng Thượng Thọ 100 tuổi và chúng tôi rất ước mong Cụ sẽ có ngày đại hoan hỉ đó.

Trương Như Bích  
Nguyễn Ngọc Tiếp  
Đỗ Hữu Hứa.

## **HỌP MẶT TẤT NIÊN AHCC TORONTO, CANADA**

Toronto ngày 22.01.1997

Nhóm AHCC VN Toronto họp ngày 18.01.1997 hồi 17 giờ tại tư gia AH Nguyễn Văn Đề Scarborough. Thời tiết âm 20 độ C, tuyết trắng đầy sân vườn xung quanh. Bạn bè đông đủ, vui mừng gặp nhau mỗi năm một lần. Ẩm thực và chương trình giúp vui như mọi năm. Vắng mặt vì sức khỏe, AH Dương Minh và thân hữu Nguyễn Thị Cúc.

Sau đây là kết quả các vấn đề được thảo luận:

**A. Tổ chức Đại Hội Công Chánh Hải Ngoại tại quận Cam (USA):**

Tất cả đều nhất trí đồng ý. Toronto sẽ cử từ 1 đến 3 đại diện tham dự.

**B. Phân nhiệm Ban Phụ Trách Lá Thư:**

Vì lý do số AH tại Hoa Kỳ trên 450, Pháp, Úc, Canada, mỗi nơi trên dưới 50, đề nghị BPT. Lá Thư đặt thủ đô tại Mỹ gồm 7 vùng như đề nghị luân lưu trong Lá Thư số 68. Nếu di chuyển BPT Lá Thư ra khỏi Hoa Kỳ, tiền gửi Lá Thư sẽ gấp đôi hay gấp 3 lần. Như vậy không có lợi cho quỹ AH.

**C. Quỹ Phân Ưu Địa Phương:**

Xin đề nghị trích trong quỹ AH địa phương, khấu trừ trước khi gửi lên BPT Lá Thư.

**D. Danh sách AHCC:**

AH. Nguyễn Khắc Cần: 416 Silverthorn Ave, Toronto, Ontario. M6M. 3H3 Canada. Tel (416) 651-5573.

AH Nguyễn Khắc Cần (Canada) không có tên trong Danh Sách Ái Hữu ngày 14/5/96 và ngày 12/10/96 mặc dầu AH này đã sinh hoạt với nhóm Toronto từ 1988 đến nay; lý do vì trùng tên họ với một AH Nguyễn Khắc Cần ở Florida (USA). Đề nghị BPT gửi cho AH Cần (Canada) L.T. số 68, và ghi tên AH Cần (Canada) vào danh sách mới.